

# สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ส่วนภูมิภาค		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
มทรรรมไม้ผล อัตลักษณ์ภาคใต้	๑.ลำไยอะไรไม่แปลกเท่า ลำไยจากใต้ “ลำไยคริสตัล” พบได้ในงาน “มทรรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้”	เชียงใหม่เพรส
	๒. ผลไม้ใต้ส่งตรงสู่เชียงใหม่ สสก.๕ โชว์อัตลักษณ์คุณภาพดี-อร่อย	นสพ.โพกัส

## ลำไยอะไรไม่แปลกเท่า ลำไยจากใต้ “ลำไยคริสตัล” พบได้ในงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้”



คนเมืองบ้านเราคงคุ้นเคยกับผลไม้ประจำถิ่น อย่าง “ลำไย” กันเป็นอย่างดี โดยเป็นผลไม้เขตร้อนและกึ่งร้อน ที่ให้ความหวานและสดชื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลักๆแล้วลำไยเมืองเหนือบ้านเรานั้นก็จะมีหลากหลายพันธุ์ให้ลิ้มรส อาทิ ลำไยกะโหลก ลำไยสีชมพู ลำไยเปี้ยวเขียว และลำไยอืดอ เป็นต้น

แต่วันนี้มีลำไยชื่อไม่คุ้นมาให้ได้ลิ้มลองกัน กับ “ลำไยคริสตัล” ลำไยพันธุ์นี้จากแดนใต้ ที่ในผลเดียวให้รสชาติผลไม้ถึง ๓ อย่างด้วยกัน!!!

“ลำไยคริสตัล” เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนในจังหวัดสงขลา มีชื่อท้องถิ่นว่า “มาตัว” , “ลำไยคริสตัล” และ “กาซัน” เป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดบนเกาะปาวัว ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันหากินได้ยาก และสามารถปลูกให้ผลผลิตสูงในภาคใต้ของไทย โดย ลำไยคริสตัล นั้นมีรสชาติผสมผสานระหว่างผลไม้ ๓ ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ลำไยกับเงาะ และมีกลิ่นทุเรียน เปลือกนอกแข็งทนต่อแมลงและศัตรูพืช

ซึ่งงานนี้ท่านใดอยากลิ้มรสก็สามารถแวะมาชิมมาสัมผัสได้ในงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ๖๓” ณ มีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในบูธของ “จังหวัดสงขลา” โดยหากมาชิมแล้วติดใจ ในบูธก็มีต้นกล้าลำไยคริสตัลไว้จำหน่ายด้วย เพื่อท่านใดสนใจจะนำไปปลูก ต่อยอดเป็นธุรกิจต่อไป สำหรับงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ๖๓” นี้ จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ จัดขึ้น ซึ่งมี “นายสุพิท จิตรภักดี” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ ๕ จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานไปเมื่อวันที่ผ่านมา โดยงานนี้จัดให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ในงานนอกจากจะมี ลำไยคริสต์ส ให้สัมผัสแล้ว ยังมีผลไม้เด่นๆของภาคใต้อีกมากมายมาให้ได้เลือกซื้อเลือกหากันในสนนราคามิตรภาพ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสะเต๊ะน้ำยะลา ทุเรียนทะเลหอยกระป๋ ทุเรียนก้านยาว ทุเรียนพวงมณี สละพัทลุง จำปาตะสตูล ทั้งจำปาตะสดและทอด มังคุด สะตอ และอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งผลไม้แปรรูป พร้อมทั้งกิจกรรมแข่งกินผลไม้ และการจำหน่ายสินค้าที่ ให้สัมผัสกันอีกด้วย

งานนี้คนรักผลไม้แดนใต้ไม่ควรพลาดเด็ดขาด นานๆที่กองทัพผลไม้สดๆจากใต้จะยกพลมาให้คนเหนืออย่างเราๆได้กินกันสักที!!!

# ไฟท์



## ‘ไฟเจน’อบอ่อน/มันใจ

“นายกชาย” ดึงปชป.สงขลา-สว.สงขลา-สว.ภูเก็ต



เที่ยวล่องท่องเที่ยวทะเลหลังโควิด-19  
ผู้ว่าฯรับคณะพสบ. จชต. สัมผัสวิถีชีวิต



‘ศอ.บต.’เตรียมพร้อมผู้ประกอบ  
ก่อนนำทัพเปิดตลาด ‘ของดีชายแดนใต้’ สิงห์



ผลไม้ได้ส่งตรงสู่เชียงใหม่  
สสท. 5 ไร่ช่วยอัตลักษณ์คุณภาพดี-อร่อย



### กินปลากะพง3น้ำ!

สงขลาจัดใหญ่กระตุ้นท่องเที่ยว-ช่วยเกษตรกร



คา

ออร์เรนจ์  
ซ่า ช้อนส้ม



คา





จากได้สู่เหนือ! สสก.5 จ.สงขลา นำผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ส่งตรงสู่บริโภคเชียงใหม่ ในงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 63 เน้นคุณภาพดี รสชาติอร่อย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัด “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 63” โดยมี นายสุพิต จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องสรรพสินค้ามีโชค พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายสุพิต จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเขตร้อนที่สำคัญของโลก โดยภาคใต้เป็นแหล่งผลิตใหญ่รองลงมาจากภาคตะวันออก

สถานการณ์การผลิตผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ในปี 2563 พบว่ามีเนื้อที่ยืนต้นรวมทั้ง 4 พืช จำนวน 1,038,208 ไร่ จำแนกเป็นทุเรียน 571,439 ไร่ มังคุด 246,258 ไร่ เงาะ 74,668 ไร่ ลองกอง 145,843 ไร่ เนื้อที่ให้ผล รวม 884,792 ไร่ จำแนกเป็นทุเรียน 437,993 ไร่ มังคุด 230,826 ไร่ เงาะ 72,458 ไร่ ลองกอง 143,515 ไร่ ประมาณการผลผลิตปี 2563 รวมทั้ง 4 ชนิดประมาณ 728,027 ตัน จำแนกเป็นทุเรียน 522,101 ตัน มังคุด 125,238 ตัน เงาะ 43,374 ตัน ลองกอง 37,314 ตัน

โดยไม้ผลแต่ละชนิดมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ดังนี้ ทุเรียน 1,192 กก./ไร่ มังคุด 542 กก./ไร่ เงาะ 599 กก./ไร่ และลองกอง 260 กก./ไร่ ซึ่งฤดูกาลเก็บเกี่ยวอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยผลผลิต



# ผลไม้ใต้ส่งตรงสู่เชียงใหม่ สสก.5โชว์อัตลักษณ์คุณภาพดี-อร่อย



ส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนสิงหาคม ยกเว้นลองกองออกมากในช่วงเดือนกันยายน ปีนี้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นประมาณ 53,000 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งหมด เป็นทุเรียนกว่าครึ่ง สำหรับ มังคุด เงาะ และลองกอง ผลผลิตโดยรวมลดลง เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างแล้งติดต่อกัน

โดยพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของผลไม้ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส ซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ภาคใต้แล้วโดยมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว กว่าร้อยละ 50 ยังคงมีลองกองซึ่งกำลังเข้าสู่การเก็บเกี่ยวผลผลิต

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะไม้ผลให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ กำหนดจัดงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 63” ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ในพื้นที่ภาคใต้ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรและสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้



ได้นำผลไม้คุณภาพดี รสชาติอร่อย อาทิเช่น สับปะรดภูเก็ต ทุเรียนสะเต็ดน้ำยะลา สะละพัทลุง ทุเรียนทะเลหอยกระบี มะม่วงเบาสงขลา เงาะโรงเรียนนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำปาตะตูล มังคุด 100 ปี นครศรีธรรมราช มาร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ 14 จังหวัดภาคใต้ และทุเรียนคุณภาพจากสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ รวม 40 บูธ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การแข่งขันกินผลไม้ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อีกด้วย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการสร้างผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่น มาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาตะตูล ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านรสชาติและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่จึงได้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดให้เป็นพืชที่ได้รับการรับรองสิ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อให้การผลิตรายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจรผลไม้ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของภาคใต้

จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อสินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ [www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com](http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com) ได้

ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับทราบคุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้อัตลักษณ์ ด้วย